



๑. คำชี้แจงการกรอกข้อมูล

สวัสดิการบาดเจ็บทั่วไป

เนื่องจากระหว่างช่วงการพักรักษาไม่สามารถทำงานได้ทำให้ไม่ได้รับเงินเดือนตามหรือค่าจ้างที่ควรจะได้รับหรือได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเพียงบางส่วนสามารถยื่นเรื่องขอรับได้ สำหรับเชื้อพิษะระดับรุนแรง (โควิด-19) จัดอยู่ในอาการติดเชื้อประเภทที่ 5 ผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ได้จัดเตรียมผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือวินิจฉัยไม่รุนแรงเข้ารับการรักษาชั่วคราวในศูนย์กักกันแบบรวม/โรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อขยายขีดความสามารถในการรับมือรักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการคัดแยกผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง ; เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลางระดับได้ประกาศ "แนวทางการจัดการการดูแลที่บ้านของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19" ซึ่งกำหนดว่าหากผู้ป่วยที่เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการควรปรับให้เข้ากับการพักรักษาที่บ้านและควรมีมาตรการดูแลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงานพิจารณาโดยนายป้องกันการแพร่ระบาดโดยรวม สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือประกันภัย และผ่อนปรนผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้เทศบาล เทศมณฑล (เมือง) เข้ารับการรักษาศูนย์กักกันแบบรวมศูนย์/โรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด การวินิจฉัยและการรักษา หรือตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 111 ในช่วงเวลาของการดูแลที่บ้านเริ่มตั้งแต่วันที่ คุณสามารถขอผลประโยชน์การบาดเจ็บและเจ็บป่วยได้ตามระเบียบหน่วยงานประกันแรงงานพิจารณาโดยนายป้องกันการแพร่ระบาดถึงสิทธิในสวัสดิการของผู้ถือประกัน ผ่อนปรนผู้ถือประกันที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาศูนย์กักกันแบบรวมศูนย์/โรงแรมป้องกันการแพร่ระบาดและเทศมณฑล (เมือง) ในศูนย์กักกันแบบรวมศูนย์/โรงแรมป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อการวินิจฉัยและรักษาหรือในช่วงระยะเวลาของการกักตัวที่บ้านเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 ยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการบาดเจ็บและเจ็บป่วยตามข้อกำหนด ข้อกำหนดหรือตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสามารถไปที่พื้นที่ช่วยเหลือของสำนักงานประกันแรงงานสำหรับโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงเพื่อค้นหาได้ที่ (<https://www.bli.gov.tw/0104151.html>)

๑. ข้อกำหนด, เกณฑ์การได้รับสวัสดิการและเอกสารที่ต้องเตรียม

ประเภทสวัสดิการ	ข้อกำหนดสวัสดิการ	เกณฑ์การรับสวัสดิการและวิธีคำนวณ	เอกสารยื่นเรื่องสมัคร
สวัสดิการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทั่วไป	๑. ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อพักรักษาเนื่องจากโรคระบาด (COVID-19) หรือเข้ารับการรักษาศูนย์กักกันแบบรวมศูนย์/โรงแรมป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อการวินิจฉัยและรักษาหรือในช่วงระยะเวลาของการกักตัวที่บ้านเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 ๒. ไม่สามารถทำงาน ๓. ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิม	1. ครึ่งหนึ่งของเงินประกันเฉลี่ยรายเดือนตามเดือนที่ผู้ถือประกันติดเชื้อโควิดต้องกักตัว (รวมเดือนนั้น) ก่อน 6 เดือน จะให้ตั้งแต่การกักตัวไม่สามารถทำงานได้ในวันที่ 4 ๒. ยกตัวอย่าง : ๑.) ติดโควิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในสถานที่ที่กำหนด เงินประกันเฉลี่ยรายเดือน \$NT 45,800 เงินประกันเฉลี่ยรายวัน \$NT 1,526.7 ( $\$NT 45,800 \div 30 = \$NT 1,526.7$ ) สามารถยื่นเรื่องขอสวัสดิการเจ็บป่วยดังนี้ : $\$NT 1,526.7 \times 50\% \times 7 \text{ วัน} = \$NT 5,343$ ๒.) ติดเชื้อโควิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในระหว่างผู้ถือประกันกักตัวอยู่ที่บ้านไม่สามารถทำงานได้ไม่ได้รับเงินเดือนตามเดิม เงินประกันเฉลี่ยรายเดือน \$NT 45,800 เงินประกันเฉลี่ยรายวัน \$NT 1,526.7 ( $\$NT 45,800 \div 30 = \$NT 1,526.7$ ) สามารถยื่นเรื่องขอสวัสดิการเจ็บป่วยดังนี้ : $\$NT 1,526.7 \times 50\% \times 4 \text{ วัน} = \$NT 3,053$	๑. ใบคำร้องการประกันภัยการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากแรงงานและใบเสร็จรับเงิน ๒. ต้นฉบับของการวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยหรือสำเนาหนังสือแจ้งการกักกันที่สถานที่ที่กำหนดสำหรับโรคปอดบวมติดเชื้อชนิดรุนแรงพิเศษ (หากไม่สามารถขอรับการแจ้งกักกันชั่วคราวได้ คุณสามารถแนบ "ใบรับรองผลการทดสอบแบบดิจิทัลของใบรับรองสุขภาพ Coronavirus แบบใหม่" "ภาพหน้าจอของการทดสอบ PCR เชิงบวก (ต้องมีหมายเลขประจำตัว) บนแอป Health Insurance Express" หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรค)

๓. ข้อควรระวัง

๑.) สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจะเป็นอันระงับเนื่องจากการไม่ออกกำลังกายภายใน 5 ปี นับแต่วันที่เรียกร้อง ผลประโยชน์การเจ็บป่วยและการเจ็บป่วยจะคำนวณเป็นรายวัน และผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ภายใน 5 ปี นับจากวันถัดจากวันที่กักกัน 令

## 取傷病給付之請

- ๒.) ผลประโยชน์กรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับข้อกำหนด "ไม่สามารถทำงานได้นานกว่า 4 วัน" เนื่องจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใครก็ตามที่มีข้อมูลการทำงานโดยไม่คำนึงถึงความยาวของชั่วโมงทำงาน ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น "งานทางไกล" หรือ "การบ้าน" ในช่วงกักตัว เนื่องจากได้ทำงานไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการบาดเจ็บและเจ็บป่วยได้ 給付。
- ๓.) การบาดเจ็บและโรคที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการบาดเจ็บและเจ็บป่วยได้ภายใน 1 ปีหลังจากสิ้นสุดอายุประกัน
- ๔.) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนเดิมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกร้องผลประโยชน์การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย แต่ในช่วงระยะเวลาที่กักกันหากลาพิเศษ, ลาตามกำหนด, ลายืดหยุ่น, ลากะ, ลาชดเชยการทำงานล่วงเวลา ฯลฯ ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ และสวัสดิการการเจ็บป่วยตามระเบียบ
- ๕.) ผู้ที่แนบเอกสารที่จัดตั้งนอกเหนือจากหน่วยงานรัฐบาลได้วันจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ; อาทิผู้ที่เอกสารหรือข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องตรวจสอบพร้อมทั้งฉบับแปลภาษาจีนหรือติดต่อทนายความในประเทศเพื่อยืนยัน(เอกสารภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการพิสูจน์ไม่จำเป็นต้องแนบภาษาจีน)